



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประชา

ประจำปี พ.ศ. 2566



ประกาศเจตนารมณ์

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประชา

NO GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ
ส่วนเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย ป้องกันและต่อต้านทุจริต

ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประชา
"งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"

(ดร.กรกช วรรณไชย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประชา



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ
ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายกรกช วรรณไชย ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยตรง งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปลี่ยนของขวัญ ของกำนัลเป็นคำอวยพร ดังนั้นโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธจึงได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ไว้ 3 ขั้นตอนสำคัญ (3 ป.) ดังนี้

1. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ เป็นการประกาศเจตนารมณ์โดยผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแสดงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน หรือสาธารณชนรับรู้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องทำการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ และในประกาศอย่างน้อยจะต้องมีข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศนั้นด้วย และเผยแพร่ลงใน Website หลักของโรงเรียน

2. การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ หรือของขวัญภายใต้บริบทของโรงเรียนตนเอง เช่น การจัดอบรมให้มีความรู้และปลูกจิตสำนึก การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปแบบของขวัญ การสร้างมาตรการและแนวทางภายในโรงเรียนในการปฏิเสธการรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน เป็นต้น เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การดำเนินการดังกล่าวใน Website หลักของโรงเรียน

3. การประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล ของโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบงานจะต้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบ และรายงานให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การรายงานดังกล่าวใน Website หลักของโรงเรียน โดยให้ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่ใน Website ดังกล่าวด้วย

แนวทางการขับเคลื่อนเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ ประสาท มี 3 กิจกรรมหลัก (3 ป.) ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1.1 การถ่ายทอดเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ป้ายหน้าโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

The infographic features a purple and yellow color scheme. At the top left is the school's logo, a circular emblem with a Buddha figure. To its right is the title 'จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์' (Public Relations News Letter) for 'โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท' (Prabu Ban Han Rattana Prasat School), located in 'ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น' (Prabu Sub-township, Prayun District, Khon Kaen Province). A photo of 'ดร.กรกช วรรณไชย' (Dr. Korakorn Wannachai), the school principal, is on the right. Below the title is the 'ZERO TOLERANCE' logo and the date 'ฉบับที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566' (Issue 7, May 2023). A central purple banner reads 'การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี พ.ศ. 2566' (Announcement of the No Gift Policy for 2023). The main text states that on May 31, 2023, the principal led a ceremony at the school entrance to announce the policy to all staff. At the bottom, four photos show the principal and staff members in yellow shirts performing the announcement at the school gate. The footer includes the school's Facebook icon and name, and the website 'pb.kkzone1.go.th'.

1.2 การประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ <https://www.facebook.com/photo/?fbid=422792049949683&set=a.281822887379934> เพื่อแสดงเจตนารมณ์และวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในการไม่รับของขวัญ ของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่างๆ หรือ ของขวัญภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง



1.3 ประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนพระบวรราชวิทยาลัย http://pb.kkzone1.go.th/?leftmenu_view=62



กิจกรรมที่ 2 การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาทมมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยโรงเรียนจัดประชุม/อบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ให้มีความรู้และปลูกจิตสำนึก รวมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2.1 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบน ของขวัญและของกำนัล โดยการให้กำลังใจในรูปแบบออนไลน์ (Infographic) และการขอบคุณในรูปแบบอื่น

โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท ได้การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนในรูปแบบของขวัญและของกำนัล ทั้งก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการอวยพร การให้กำลังใจในรูปแบบออนไลน์ และการขอบคุณในรูปแบบอื่น โดยมีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการรับสินบนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท




ประกาศเจตนารมณ์
โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท

No GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ
อันเป็นอบนอบในสมัยฯ ปี๒๐๒1-๒๕๖๖

ขอเชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท
"งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงเทศกาลและในโอกาส"


(ดร.กรช วรรณไชย)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท




NO GIFT POLICY

โรงเรียนพระบุนันหั้นราษฎร์ประสาท

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

2.2 กิจกรรมรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ ด้วยโปสเตอร์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประชาสัณธ์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการได้ตระหนักและรับรู้ รับผิดชอบต่อนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน โดยติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าห้องทำงานของกลุ่มงานภายในโรงเรียน



2.3 กิจกรรมร่วม MOU เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ
หน้าที

โรงเรียนพระบุนันหันทราชภัฏระสาท ได้ประชาสัมพันธ์ ธรนรงค์ และนำแนวนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนร่วมลงนามรับรู้ รับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามแนวนนโยบาย อย่างเคร่งครัด

ข้อมูลประกอบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนพระบุนันหันทราชภัฏระสาท
ร่วมลงนาม MOU ในการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายกรกช วรรณไชย	ผู้อำนวยการโรงเรียน	
2	นางพรรณพิไล สุขดี	ครูชำนาญการพิเศษ	
3	นางอังสนา ฤงวิชา	ครูชำนาญการพิเศษ	
4	นางละเอียด วงค์ชมพู	ครูชำนาญการพิเศษ	
5	นางสาวเสาวคนธ์ โทบุราณ	ครูชำนาญการ	
6	นายจักรวาล สุขดี	ครู	
7	นางสาวอรณิชา ศรีสุชาติ	ครู	
8	นางสาวชาติดา จันทำรา	ครู	
9	นางสาวลลิตา ตำนลี	ครู	
10	นางสาวปาณิสรา วงศ์มา	ครู	
11	นายเดชนรงค์ เคนคำภา	ครู	
12	นางสาวปิยธิดา บำเพ็ญชอบ	ครู	
13	นางสาววรรษชล กล่ำสุวรรณ	ครูผู้ช่วย	
14	นางสาวนิตยา พลศักดิ์	ครูผู้ช่วย	
15	นางสาวโชติกา เสนานาม	ครูผู้ช่วย	
16	นางสาวแววตา นามนัย	ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ	
17	นายศุภกร ผิวขาว	ครูอัตราจ้าง	
18	นางสาวประกัสสร สร้อยสุด	ธุรการ	
19	นายวิชัย นาสมโภชน์	นักการภารโรง	

2.4 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนพระบว้านหันราษฎร์ประสาธ ได้อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการนำแนวนโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สู่การปฏิบัติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับทราบแนวปฏิบัติ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระบว้านหันราษฎร์ประสาธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1



2.5 การสร้างมาตรการและภายในองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญและนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ ได้ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๑๐.๑๙/ว๘๗



โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ
ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๓๒๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ มีประกาศเรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ จึงได้ประกาศตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบเอกสารส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรกช วรรณไชย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โทร ๐๖๔ ๒๒๙ ๒๓๑๖

ผู้ปฏิบัติ: นางสาวประภัสสร สร้อยสุด (ธุรการ)



ประกาศโรงเรียนพระบุนันหัตถ์ราษฎร์ประสาธ
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนพระบุนันหัตถ์ราษฎร์ประสาธ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมและแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนาธรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอประกาศว่าโรงเรียนพระบุนันหัตถ์ราษฎร์ประสาธ เป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้ง กำกับดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกรกช วรณไชย)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบุนันหัตถ์ราษฎร์ประสาธ

กิจกรรมที่ 3 การประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโครงการร่วมวางแผน แนวทาง และกำหนดปัจจัยการดำเนินงาน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งการกำกับติดตามการดำเนินงานของข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

2. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธได้ดำเนินการสรุปและรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบ โดยการจัดทำตามแบบรายงานสรุปตามที่สำนักงานเขตกำหนด

3. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ มีการเผยแพร่การรายงานดังกล่าวใน Website หลักของโรงเรียน

สรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy “งดรับ งดให้ ของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียน คือ นายกรกช วรรณไชย ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ให้เป็น “เขตสุจริต” ที่เป็นระบบและมีความยั่งยืน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธมีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy “งดรับ งดให้ของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน อาทิ เช่น

1. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นว่า โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ เป็นหน่วยงานที่ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในขณะ/ ก่อน/ หลัง ปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ หอประชุมโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2. บุคลากรทุกคนในโรงเรียนรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยการลงนามรับทราบนโยบายและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3. ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

4. ติดป้าย No Gift Policy หน้าห้องกลุ่มต่างๆ ทุกกลุ่มงานภายในโรงเรียน

5. ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและไม่รับของกำนัลทุกชนิดตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
6. จัดทำ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
7. กิจกรรมร่วม MOU เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
8. ประกาศมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

ผลจากการดำเนินการและประโยชน์ที่ได้รับ

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรภายในโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมึ ความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
2. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมึวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ที่ได้ประกาศเจตนารมณ์และเผยแพร่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนได้รับรู้ รับทราบ และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมึเป็นแบบอย่างหรือเทียบเคียงของการพัฒนางานด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy หรือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทมึ และข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

1. ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียน ที่สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างความตระหนักให้กับข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy
2. ความตระหนัก ความรับผิดชอบและความร่วมมือของข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตปราศจากการรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
3. การกำกับ ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. การสนับสนุนด้านทรัพยากรและงบประมาณจากผู้อำนวยการโรงเรียน
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน ร่วมวางแผน แนวทางและกำหนดปัจจัยความสำเร็จ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง วิธีการนำไปใช้

1. ข้อเสนอแนะ

1) การนำวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy สู่การปฏิบัติ ควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยนำวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติเป็นภาระงานประจำ

2. แนวทาง/วิธีการนำไปใช้

1) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ต่อข้าราชการครูและบุคลากรภายในโรงเรียน

2) ประกาศใช้และส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน